

หุ้น

สหกรณ์ฯ ออกหุ้นได้โดยไม่จำกัดจำนวน มีมูลค่าหุ้นละสิบบาทสมาชิกเท่านั้นที่จะถือหุ้นได้ สมาชิกทุกคนต้องชำระค่าหุ้นเป็นรายเดือนตั้งแต่เดือนแรกที่เข้าเป็นสมาชิกตามอัตราส่วนของจำนวนเงินได้รายเดือนของตนตามที่กำหนดไว้ในระเบียบของสหกรณ์ว่าด้วยหุ้น พ.ศ. 2556 โดยวิธีหักจากบัญชีเงินฝาก

สมาชิกจะขอถือหุ้นรายเดือนในอัตราที่สูงกว่าอัตราที่กำหนดไว้ในระเบียบของสหกรณ์ หรือจะขอซื้อหุ้นเพิ่มขึ้นอีกเมื่อใด ก็ย่อมทำได้โดยแสดงความจำนงเป็นหนังสือต่อคณะกรรมการดำเนินการเพื่อพิจารณา แต่จำนวนหุ้นทั้งหมดต้องไม่เกินหนึ่งในห้าของหุ้นที่ชำระแล้วทั้งหมด

การคำนวณปันผลตามหุ้นสำหรับเงินค่าหุ้นที่สหกรณ์ได้รับภายในวันที่ 7 ของเดือน สหกรณ์จะคิดเงินปันผลให้ตั้งแต่เดือนนั้น ส่วนเงินค่าหุ้นที่สหกรณ์ได้รับหลังจากวันที่ 7 ของเดือน สหกรณ์จะคิดเงินปันผลให้ตั้งแต่เดือนถัดไป

ผู้ขอลาออกจากการเป็นสมาชิกจะต้องคงค่าหุ้นของตนไว้จนถึงสิ้นปีบัญชีจึงจะได้รับเงินปันผลสำหรับปีนั้น แต่ถ้าถอนหุ้นก่อนสิ้นปีบัญชี จะไม่ได้รับเงินปันผลแต่อย่างใด

การเพิ่มเงินค่าหุ้นรายเดือน

สมาชิกสามารถขอส่งเงินค่าหุ้นรายเดือนเพิ่มในอัตราที่สูงกว่าที่กำหนดไว้ในระเบียบได้โดยแจ้งความจำนงเป็นหนังสือตามแบบพิมพ์ที่สหกรณ์ (สส.6) กำหนดก่อนวันที่ 10 ของเดือน สหกรณ์จะดำเนินการให้ในเดือนนั้น ถ้าแจ้งหลังวันที่ 10 ของเดือน สหกรณ์จะดำเนินการให้ในเดือนถัดไป

การลดส่งและการงดส่งเงินค่าหุ้นรายเดือน

การลดหรืองดส่งเงินค่าหุ้นรายเดือน สมาชิกที่ได้ส่งเงินค่าหุ้นรายเดือนไม่น้อยกว่า 180 เดือน และมีหุ้นสะสมมากกว่าหนึ่งกองเหลือทุกประเภท โดยแจ้งความจำนงเป็นหนังสือตามแบบพิมพ์ที่สหกรณ์ (สส.6)

การเพิ่มหุ้นพิเศษ

นอกจากหุ้นซึ่งสมาชิกส่งเป็นรายเดือนแล้ว สมาชิกสามารถถือหุ้นเพิ่มขึ้นอีกได้ โดยส่งค่าหุ้นนั้นๆ คราวเดียวเต็มค่า

สมาชิกที่จะเพิ่มหุ้นพิเศษให้แสดงความจำนงเป็นหนังสือตามแบบพิมพ์ที่สหกรณ์กำหนด (สส 7.2) ยื่นพร้อมเงินสด หรือใบถอนเงินของสหกรณ์ หรือเช็คธนาคาร หรือโอนเงินเข้าบัญชีสหกรณ์

เมื่อสมาชิกมีคำขอเป็นหนังสือ และคณะกรรมการดำเนินการได้สอบสวนพิจารณาเห็นว่าสมาชิคนั้นตกอยู่ในพฤติการณ์อันทำให้ไม่สามารถส่งเงินค่าหุ้นรายเดือนได้ โดยมีสาเหตุขึ้นด้วยเจตนาอันไม่สุจริตของตน คณะกรรมการดำเนินการจะอนุญาตให้สมาชิคนั้น มีต้องส่งเงินค่าหุ้นรายเดือนชั่วคราวระยะเวลาตามที่คณะกรรมการดำเนินการเห็นสมควรก็ได้

สมาชิกผู้ไม่มีเงินได้รายเดือนและออกจากงานประจำโดยไม่มีคามผิด ถ้ามิได้ลาออกจากสหกรณ์ด้วย ก็ให้ถือว่าคงเป็นสมาชิกอยู่โดยมีต้องส่งเงินค่าหุ้นรายเดือนต่อไปอีกก็ได้ แต่สามารถเพิ่มหุ้นพิเศษได้

ข้อควรรู้เกี่ยวกับการถือหุ้น

1. สมาชิกแต่ละคนจะถือหุ้นเกินกว่าหนึ่งในห้าของจำนวนหุ้นทั้งหมดไม่ได้
2. สมาชิกจะ โอนหุ้นซึ่งตนถืออยู่ให้ผู้อื่นไม่ได้
3. สมาชิกจะถอนหุ้นของตนบางส่วนหรือทั้งหมดในระหว่างที่ตนเป็นสมาชิกอยู่ ไม่ได้

**** สามารถศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมจากระเบียบว่าด้วยหุ้นของสหกรณ์****

Intranet : <http://baacnet/saving>

Internet : www.baaccoop.com